

UBND TỈNH NAM ĐỊNH  
**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Số: /STNMT-TNNKS  
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong  
quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Nam Định, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cục Khoáng sản Việt Nam

Thực hiện quy định theo luật về khoáng sản và quy định hướng dẫn có liên quan trong công tác cấp phép, quản lý hoạt động khoáng sản, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nam Định phát sinh một số vướng mắc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu cho UBND trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo và kính đề nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam xem xét có ý kiến, hướng dẫn giải quyết vướng mắc, cụ thể như sau:

1. Nội dung liên quan đến thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác:

Căn cứ Luật Khoáng sản 2010, Luật Đấu giá 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực cửa sông, ven biển. Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đơn vị trúng đấu giá đã tiến hành lập, trình thẩm định và tổ chức các đề án thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng và đang tiến hành các thủ tục liên quan khác trong đó có thủ tục hồ sơ khai thác khoáng sản. Theo khoản 1, Điều 54, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong thành phần hồ sơ xin cấp phép khai thác yêu cầu có Dự án đầu tư khai thác khoáng sản (kèm theo quyết định phê duyệt). Thực tế hiện nay, dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát của doanh nghiệp nộp trong thủ tục hồ sơ xin cấp phép khai thác ghi là “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường”. Trong đó, phương pháp khai thác là lộ thiên, sử dụng tàu bơm hút cát, vận chuyển đến vị trí tập kết gần bờ và bơm chuyên tải đến công trình do đó không có hạng mục công trình xây dựng.

Do vậy, theo Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan thì Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát tại khu vực ven biển, khu vực cửa sông ( không có hạng mục công trình xây dựng trong dự án khai thác) có phải thẩm tra, thẩm định trước khi thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác hay không? Cơ quan, đơn vị nào thuộc lĩnh vực nào chịu trách nhiệm thẩm tra, thẩm định?

2. Nội dung liên quan trong thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ:

- Về phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng của Nghị định 23/2020/NĐ-CP, đối với trường hợp các Dự án khai thác cát ven biển có vị trí mỏ khai thác cách cửa sông từ 0 đến 5km có thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

của Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông hay không?

- Về quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại các mỏ cát làm vật liệu xây dựng: Dự án khai thác cát sử dụng phương pháp hút cát, bơm chuyên tải cát (không có bãi tập kết cát trên bờ) có quy định phải lắp đặt trạm cân, phương tiện tàu có bắt buộc lắp thiết bị định vị hành trình không?

Trên đây là một số nội dung vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đề hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản và các quy định liên quan khác, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, xem xét có hướng dẫn bằng văn bản để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, tham mưu UBND tỉnh trong quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TNNKS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Quang Trung**